

**UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH  
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀNH NHÂN**

--- ๑๑๑๑๑ ---

**BÀI DỰ THI  
“ NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ  
MÁI TRƯỜNG” NĂM 2024**



**Đơn vị : Trường THCS Hành Nhân-Xã Hành  
Nhân, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.**

**Họ và tên: Lê Thanh Ngân**

**Lớp : 9A**

**NĂM HỌC: 2024-2025**



Trường: THCS Đinh Nhân  
Họ và tên: Lê Thanh Ngân  
Lớp: 9A

CUỘC THI VIẾT "NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ"  
THẦY CÔ VÀ MẠI TRƯỞNG" NĂM 2024  
(Bài làm)

Cuộc đời mỗi chúng ta như một hành trình dài có đầy rắp những niềm vui, nỗi buồn, những điều hạnh phúc. Mỗi chúng ta lại có được những trải nghiệm đẹp, những bài học đáng nhớ và những kỷ niệm sâu sắc. Đối với bản thân tôi cũng thế, tôi đã chuẩn bị cho bản thân bước vào một hành trình mà đầy ý nghĩa. Trên hành trình ấy thầy cô giáo là người điều dắt tôi lên chuyến đò đi đến tương lai. Nơi tôi thầy cô giáo đã lại nhớ đến mại trường, nơi chôn chứa bao kỷ niệm thời thơ ấu. Giờ đây sắp rời xa ngôi trường cấp hai thân thương, tôi sẽ ghi nhớ mãi những kỷ niệm ấy.

Trường học là nơi nuôi dưỡng, ươm mầm cho bao thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Nơi có bao điều hay lẽ phải có cả lời làm thơ dài. Nơi ấy luôn có những người thầy người cô dõi theo mong ta nên người.

Tôi còn nhớ cái cảm giác khi mới bước vào ngôi trường cấp hai, cái cảm giác hồi hộp, phấn khởi khi bước sang một cấp mới, chào đón



những điều thú vị ở mái trường

với bao điều mới lạ. Trước cổng trường là bảng

hiệu "Trường trung học cơ sở Đĩnh Cẩn". Bên cạnh

là một đại bảng rộng dài ghi chữ "Chào mừng năm

học mới". Tiến vào sân trường ta sẽ thấy hai bên

là hàng cây xanh mát, xung quanh còn có những

cây cỏ thu to và những băng ghế đá dài nằm dưới

quả cây. Trong mỗi phòng học bàn ghế được đặt ngay

ngắn, thẳng hàng. Trên tường đều treo ảnh Bác Hồ,

năm điều Bác Hồ dạy và có những chấm ngôn học tập.

Thầy cô giáo thì vui vẻ, nghiêm trang.

Và một căn phòng trong trường mà tôi hào hứng

nhất đó là thư viện. Ở đây có rất nhiều sách

được phân loại, xếp ngăn nắp từng ngăn, ta có

thẻ đề dạng tìm được sách mình mong muốn đây

là một kho tàng kiến thức mà ta chưa thể học hoặc

tìm hiểu thì thư viện là nơi ta có thể giao lưu,

tìm tòi, tìm hiểu khám phá thêm kiến thức

sau những giờ học trên lớp.

Khi bước đến trường gặp được nhiều bạn mới được

tiếp xúc với những người thầy, người cô giàu kinh

nh nghiệm trang giảng dạy. Được truyền đạt từng kiến

thức mới. Không chỉ trong sách vở mà thầy


cô còn dạy cho ta cách làm người, cách ứng

xử, giao tiếp ngoài xã hội.





Thầy cô là người dịu dàng,  
chỉ bảo ta từ một học sinh  
rụt rè, nhút nhát trước đám đông.  
Từ một học sinh yếu kém giờ có thể tự  
tin tiến bước đến một ngưỡng cửa mới. Trong  
những năm học khiến tôi ghi nhớ mãi đó là  
hình ảnh cô giáo chủ nhiệm lớp 7 có là  
người luôn bảo ban, chỉ dạy từng li từng tí. Dù  
tôi có bị điểm kém cô cũng không la rầy mà luôn  
đồng viên, an ủi. Mỗi lần tôi đạt điểm tốt cô lại  
khuyến khích bằng những phần quà "tùng cuốn vở, từng  
cây bút" khiến tôi có động lực rất lớn để không phụ  
lòng kì vọng của cô. Giờ thời gian của năm học cuối  
cấp dần trôi, thầy cô lại miệt mài đưa từng kiến  
thức đến chúng tôi, lại căn chỉnh hướng để chúng tôi  
có một hướng đi tốt nhất.



Chúng tôi lứa tuổi học trò, cái tuổi ăn chưa no lo  
chưa tới chúng tôi luôn chơi phá bạn bè, lại còn  
lười học bài, chẳng nghiêm túc trong giờ học bị  
ghi số đầu bài thầy hiệu phó lên kiểm điểm.  
khiến cô chủ nhiệm buồn lòng, nhưng cô không  
phan nàn, trách móc mà cô nhẹ nhàng chỉ  
ra lỗi sai, việc nào đúng việc nào sai  
để chúng tôi sửa đổi và có trách  
nhiệm với nề nếp của bản thân.  
Cô có nói một câu mà cô  
lẽ tôi sẽ khắc ghi mãi "Con



đường đến thành công ngắn nhất

là con đường học tập, và điều thất bại  
nhất là buồn thả bản thân không có  
gắng từ bây giờ”.

Như lời bài hát rất hay “con nhớ có thầy dẫu  
dài con nên người dẫu con bay khắp phương trời”

Thầy cô là người dẫu dài ta tiếp bước trên con đường  
đài đây khó khăn. Để tiến đến một tương lai  
tươi đẹp. Mỗi năm học qua đi như một chuyến

đò Sang Sông mà thầy cô chính là người cầm

lái đưa những học sinh những người khách Sang  
đò. Đã có nhiều mái tóc của thầy cô bạc màu

thầy nở vì hàng ngày đứng trên bục giảng,

đêm đêm miệt mài bên trang giáo án để đưa

từng con chữ từng kiến thức đến học trò thân

yeu lăm hành trang Sang đò thành công.

Mà không có sự phân nan hay phải đến đáp

càng ởn ại cả. Thường có lẽ mỗi chúng ta

luôn muốn báo đáp công ee ởn vì dãi ấy

chính là ngoan ngoan, lễ phép, cố gắng học

tập, tiếp thu kiến thức thật tốt, đạt hai

điểm nhiều điểm mười vừng văng bước đi thành

công ở tương lai đó là sự đến đáp tốt

nhất

Thầy cô giáo là người người cha,

người mẹ thứ hai của ta

hơn ai hết





họ luôn mang ta có bước  
đi vững vàng phía trước ngày  
càng thành công đem lại & một  
cuộc sống tươi đẹp cho chính bản thân  
và có ích cho xã hội, văm cho đất nước  
& ngày một phát triển để cùng sánh vai với  
các cường quốc khác, làm cho nước giàu,  
dân chủ, văn minh. Chính vì thế, chúng ta  
là thế hệ trẻ, thanh niên đi đầu trong công  
cuộc xây dựng đất nước vững mạnh, ngày càng đi  
lên. Chúng ta nên sống có lí tưởng cao đẹp "lí  
tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì  
không có phương hướng bền vững, mà không có phương  
hướng thì không có cuộc sống", để thực hiện được  
khát vọng và đóng góp cho xã hội.

Vì thế bản thân tôi sẽ luôn cố gắng học tập  
thật giỏi để đến đáp công ơn dạy dỗ của quý thầy  
cô. Và tôi kính chúc quý thầy cô giáo có  
thật nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều  
thành công trong sự nghiệp trồng người và  
cố gắng vững tay chèo để đưa những thế  
hệ học trò đến bến bờ tương lai thành  
công.

